

**การดำเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.ย. 2567

การดำเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐ /ว ๒๙๒๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานข้อมูล จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็ก ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจ้างบุคลากร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนดังกล่าว โดยบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แต่ละคน
จะได้รับค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/เดือน พร้อมเงินสมทบเพิ่มพิเศษ นั้น

ในการนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็ก
ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดตั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และรายงานข้อมูลอัตราบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ปฏิบัติงานจริง
รายละเอียดตั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนดังกล่าว ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
เพื่อจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีสอบบรรจุได้หรือลาออกจากโครงการในกรณีใด ๆ ให้ตัดอัตรานั้นออกทั้งหมด
ไม่สรรหาอัตราใหม่ทดแทนและรายงานอัตราส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศักวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๙

“เรียนดี มีความสุข”

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน